
Fyrirspurn fulltrúa Miðflokkins vegna lóðar við Háteigsskóla 

 

Hvers vegna er frágang lóðar við Háteigsskóla ekki lokið. 

Hver er staða verksins. 

Hvenær eru áætluð verklok. 

 

 

 

Baldur Borgþórsson 

Varaborgarfulltrúi Miðflokksins 
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